

BÁO CÁO

Về tình hình công tác đối ngoại của tỉnh Hưng Yên từ sau Hội nghị ngoại giao 27 và Hội nghị Ngoại vụ 16 đến nay

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Theo đề nghị của quý Bộ tại Công văn số 3667/BNG-VP ngày 20/9/2013 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ngoại giao 28 và Hội nghị Ngoại vụ 17 tháng 12/2013, UBND tỉnh Hưng Yên tổng hợp về tình hình công tác đối ngoại của địa phương từ sau Hội nghị Ngoại giao 27 và Hội nghị Ngoại vụ 16 như sau:

1. Về tình hình hình triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Đại hội XI ở cấp địa phương.

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Việt Nam đang ngày càng tiến nhanh trên con đường hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Văn kiện Đại hội XI một lần nữa khẳng định việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đối với Hưng Yên, trong những năm qua tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế, hợp tác quốc tế để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời thu hút tối đa nguồn lực từ bên ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ và thông thoáng trong phát triển kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế đối ngoại, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tạo dựng nền tảng, cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sự phát triển nhanh, ổn định cả về kinh tế và xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 260 dự án đầu tư trực tiếp tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.310 triệu USD, trong đó có 197 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho trên 32.000 lao động. Đồng thời, tỉnh cũng đã thu hút được 07 dự án sử dụng vốn ODA với tổng giá trị cam kết tài trợ 1.475 tỷ đồng (khoảng 79,5 triệu USD), trong đó vốn ODA khoảng 1.245 tỷ đồng, vốn đối ứng 184 tỷ đồng.

Từ những kết quả trên cho thấy, hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng đã góp phần quan trọng nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, sự phát triển kinh tế đã

tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mặt khác, cũng khẳng định Hưng Yên đã cùng với cả nước đang hội nhập thành công và ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, từng bước tạo được niềm tin với các đối tác, nhà đầu tư và các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản,... làm nền tảng để đẩy mạnh hợp tác quốc tế mạnh mẽ, đa dạng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn đàn hợp tác kinh tế Á - Âu (ASEM), Việt Nam giờ đây đã là một bộ phận cấu thành trong guồng quay của nền kinh tế thế giới. Đây là cơ hội rất lớn, song cũng đặt nền kinh tế nước ta trước những biến động bất thường của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đang và sẽ vận động như thế nào trong quá trình toàn cầu hóa này, hướng đi nào gọi mở cho sự vận dụng phù hợp nhằm góp phần tiếp tục xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước. Thực tiễn trên đòi hỏi sự đánh giá nghiêm túc, định ra mục tiêu, xây dựng phương hướng giải pháp để hội nhập thành công trong thời gian tới. Đây là vấn đề mang tầm vĩ mô quốc gia, song cũng hết sức thiết thực, cấp bách đối với tất cả các ngành, các địa phương.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, ngày 10/4/2013 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Ngày 12/8/2013, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Chương trình hành động số 23-CT/TU về hội nhập quốc tế, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố xây dựng chương trình kế hoạch của ngành, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời chương trình hành động của Tỉnh ủy về hội nhập quốc tế.

Có thể nói, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế là quyết sách quan trọng định hướng cho công tác hội nhập quốc tế; làm chuyển biến nhận thức và hành động, tác động sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp; là căn cứ để các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác hội nhập quốc tế của các ngành và địa phương; tạo được sự nhất trí và hưởng ứng của toàn thể các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về hội nhập; từ đó thúc đẩy thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhưng nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh thời gian qua.

Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng quy hoạch xây dựng Thủ đô, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông quốc gia quan trọng qua địa bàn, liên kết Hưng Yên với thủ đô Hà Nội, các cửa khẩu như cảng biển, sân bay quốc tế. Hưng Yên nằm trọn trong 2 tuyến hành lang kinh tế quốc tế: Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, rất có lợi thế mở rộng giao lưu hợp tác và phát triển, nhất là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Cùng với việc phấn đấu phát huy sức mạnh nội lực, Hưng Yên xác định mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài là nguồn lực quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá trong cả nước và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn quy hoạch 10 khu công nghiệp, trong đó có 04 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.470 ha đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đi vào tiếp nhận các dự án đầu tư. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Hưng Yên được xác định là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho cả vùng. Tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho xây dựng Khu đại học Phố Hiến tại thành phố Hưng Yên với quy mô 1000ha. Đây sẽ là tổ hợp đào tạo đa ngành, đa cấp, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, gắn kết chặt chẽ các trường đại học trong nước với các trung tâm, cơ sở đào tạo quốc tế cả ở trong và ngoài nước.

Những lợi thế này đã và đang góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Hưng Yên trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các thị trường liên tỉnh, liên khu vực và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hưng Yên cũng còn có không ít những khó khăn, hạn chế như:

- Cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu vẫn có quy mô vừa và nhỏ, trình độ công nghệ đa số ở mức trung bình, trình độ quản lý và tiềm lực tài chính còn hạn chế, phần lớn chưa xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, sức cạnh tranh trên thị trường thế giới và khu vực còn chưa được như mong muốn.

- Đội ngũ cán bộ công chức mặc dù đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, song cán bộ công chức chuyên trách về hội nhập kinh tế, hợp tác quốc tế còn thiếu, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, chưa đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập, trình độ ngoại ngữ của đa số cán bộ công chức còn yếu, điều kiện học tập nâng cao trình độ còn hạn chế.

- Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại mặc dù đã được tỉnh coi trọng, song do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên hiệu quả phát huy chưa cao, chưa tổ chức được nhiều buổi giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh ở trong và ngoài nước; các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa với các quốc gia khác trên thế giới còn hạn chế.

- Công tác hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh nói riêng còn chưa rõ nét, chủ yếu mới nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết trước mắt, chưa xây dựng được định hướng chiến lược hội nhập mang tính dài hơi, đi vào chiều sâu và có sự đầu tư thỏa đáng.

3. Kinh nghiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo đối với hoạt động đối ngoại của địa phương

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn coi việc quản lý thống nhất các hoạt

khóa X về Quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đối ngoại và Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tỉnh ủy Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện các quy định của các Quy chế. Qua đó, tăng cường lãnh đạo các hoạt động đối ngoại của Đảng và hướng dẫn, kiểm tra công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức nhân dân theo chức năng nhiệm vụ được giao; nâng cao tính thiết thực và hiệu quả việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài, đón các đoàn nước ngoài tới thăm và làm việc tại địa phương, đơn vị.

Mỗi năm tỉnh đều tiếp đón hàng trăm đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc chính thức với các cơ quan, tổ chức của tỉnh. Thành phần chủ yếu là: Đoàn của các Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền một số nước có Đại sứ quán tại Hà Nội đến thăm và làm việc tại tỉnh (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan,...); đoàn đến tìm hiểu phát triển kinh tế nông thôn và cải cách hành chính của Việt Nam, trong đó thăm thực tế tại tỉnh Hưng Yên; đoàn đại diện của một số thành phố của các quốc gia trên thế giới, của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), tổ chức kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài đến tăng cường quan hệ hữu nghị, tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm đối tác bạn hàng. Thông qua việc tiếp đón các đoàn vào, các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép quảng bá, thông tin về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Qua đó, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới được củng cố, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định theo qui định đối với cán bộ, đoàn cán bộ ra nước ngoài, đồng thời đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nói chung và số đi nước ngoài nói riêng đề cao cảnh giác, vượt qua mọi cám dỗ về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch bên ngoài; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng an ninh; phổ biến, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên đề phòng và đấu tranh với những hành động lôi kéo, mua chuộc.

Cán bộ công chức, viên chức của tỉnh khi được cử đi nước ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị; không đem ra nước ngoài tài liệu, phim ảnh, bài viết và các loại sách báo có nội dung thuộc bí mật Nhà nước của tỉnh cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; không phát ngôn, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nội bộ Đảng, Nhà nước, địa phương; đề cao ý thức kỷ luật, cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của địch, không để các phần tử xấu, cơ hội mua chuộc, lôi kéo; không được tham gia các hoạt động có nội dung chống Đảng, Nhà nước dưới mọi hình thức; không được vay, đề nghị hỗ trợ tiền, quà tặng của tổ chức